



สลิมเวล เป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม



ภายใต้เครื่องหมายการค้าโปรเวล โดยละลาย **สลิมเวล** 1 ชงในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนจนมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร จะใต้เครื่องดื่มที่อุดมไปด้วย โปรตีน ไฟเบอร์ แร่ธาตุ 14 ชนิดและ วิตามิน 15 ชนิด พร้อมด้วย โอมEGA3 โอมEGA6 และ โอมEGA9 และยังประกอบด้วยสารอาหารที่ทรงคุณค่าอื่นๆเต็มเปี่ยม แต่ให้พลังงาน เพียง 218 กิโลแคลอรี เท่านั้น

แล้วมันดียังไง?

- Slimwell มีสารอาหารครบถ้วน สามารถรับประทานทดแทนมื้ออาหารทั้งมื้อใดเลย
- Slimwell ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีแลคโตส และไม่มีกลูเตน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มึ้น้ำหนักเกิน ผู้ที่ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก หรือผู้ที่รักสุขภาพ
- Slimwell รับประทานง่ายแค่ชงละลายน้ำ สะดวกสุดฯ กับบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบซองที่สามารถพกพาไปทาน ได้ทุกที่
- Slimwell มีหลายรสชาติให้เลือก ได้แก่ รสข้าวโพด รสกาแฟ รสชาเขียวสก็ด และแบบรวมรส ในกล่อง



ขนาดบรรจุ 14ซอง

- รับประทานทดแทนมื้ออาหารวันละ 1 มื้อ เพื่อควบคุมน้ำหนัก
- รับประทานทดแทนมื้ออาหารวันละ 2 มื้อ เพื่อลดน้ำหนัก

สลิมเวล 1 กล่อง บรรจุ 14 ซอง รับประทานได้ 2 อาทิตย์ (แบบรับประทาน 1 ซองต่อมื้อต่อวัน)

หากคุณกำลังรับประทานอาหารเสริมด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน ลดคลอเรสเตอรอล; ไตรกลีเซอไรด์ หรือ ปรับสมดุลของร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรค เพื่อความงามเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือ เพื่อสุขภาพที่ดี ฯลฯ โดยไม่ยากอดอาหาร ไม่สามารถควบคุมอาหารมื้อปกติได้ คุณจึงต้องเสียเงินมากมายเพื่อการรับประทานรับประทานอาหารเสริมหลากหลายชนิดมากมายหลายเม็ด หลายแคปซูลต่อวัน ซึ่งอาจไม่ได้ผลที่ดี รวมถึงผู้ที่ไม่ชอบออกกำลังกาย โดยอ้างว่าไม่มีเวลา

สลิมเวล (Slimwell) เพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยท่านได้ และเป็นคำตอบของทุกสิ่งที่ท่านแสวงหา และต้องการเพื่อการได้มาซึ่งหุ่นที่ดี สุขภาพที่ดี ผิงพรรณที่ดี พร้อมร่างกายแข็งแรง โดยไม่พบอาการข้างเคียงเหมือนกับการรับประทานสารเสริมอาหารประเภทอื่นๆ โดยการชงรับประทานสลิมเวลทดแทนมื้ออาหารได้เลย



Slimwell **สะดวก ชงดื่มง่าย รสชาติอร่อย**
พกพาไปได้ทุกที่

เพียง 1 ชอง/มื้อ/วัน เพื่อการลด และควบคุมน้ำหนัก

หรือรับประทาน 2ชอง/2มื้อ/วันเพื่อการลดน้ำหนักที่รวดเร็วขึ้น

เพียงคุณรับประทานสลิมเวลกล่องแรก ก็ารู้สึกด้วยตัวคุณเองว่า สดชื่น ไม่เพลีย เนื่องจากได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่

- 1 กล่องแรก จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน สดชื่น ไม่เพลีย กระฉับกระเฉงขึ้น มี 14ชองรับประทานได้ 1-2สัปดาห์ น้ำหนัก โดยเฉลี่ยจะลดลง 0.5-1.0 กิโลกรัม/สัปดาห์
- 2-3กล่องต่อมา น้ำหนักจะเริ่มลดลงอีก 0.5- 1.0 กิโลกรัม/สัปดาห์ กางเกงหรือกระโปรงที่ใส่ จะเริ่มหลวมขึ้น รู้สึกร่างกายฟิตขึ้น พุงเริ่มลดลง ระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย ระบบโลหิต ระบบชีวพรรณ รวมถึงระบบขับถ่ายเริ่มดีขึ้น หรือดีกว่าเดิมคุณอาจรู้สึว่าหิวเร็วขึ้นเร็วกว่าปกติ เพราะสลิมเวลให้พลังงานต่ำกว่าอาหารทั่วไปเพียง 216-218กิโลแคลอรี คุณอาจรู้สึกไม่อิ่ม นั่นเป็นเพราะร่างกายกำลังเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่เคยได้รับ กับการรับประทานสลิมเวลเพียง 1 ชอง แต่จงมั่นใจว่าร่างกายของคุณได้รับปริมาณสารอาหารอย่างครบถ้วน และสมดุลแล้ว โดยมีปริมาณโปรตีนสูง พร้อมวิตามิน15ชนิด แร่ธาตุอีก14ชนิด ไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำ รวมทั้งมีสารเสริมอาหารที่จำเป็นต่อการเร่งการเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างซ่อมแซม ระบบต่างๆในร่างกายอีกหลายชนิด โดยคุณไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาสารเสริมอาหารอื่นใดมารับประทานเพิ่มอีกเลย กรณีที่หิวมากและรู้สึกกว่าสลิมเวลเพียง 1 ชองไม่พอเพียง แนะนำให้รับประทานสลิมเวลเป็นมื้อว่าง ครึ่งชองถึงหนึ่งชอง ระวังมีอปกติเพิ่ม และดื่มน้ำให้มาก บ่อยๆ จะช่วยทำให้สบายท้อง ไม่กั้ววล ไม่หิว หรือ รับประทานเพิ่มในมื้ออาหารเลยเป็น 1.5ชอง หรือ 2ชอง/มื้อ จนกว่าร่างกายจะปรับตัวได้ จึงค่อยลดปริมาณลงเป็น 1ชอง/มื้อ
- 4-6 กล่องต่อมา ลองไปตรวจสุขภาพของคุณอีกที เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนๆ จะพบว่าสุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน ระดับโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์จะลดลง ที่ชัดเจน คือค่า ดัชนีมวลกาย (BMI) จะลดลง นั่นหมายถึงน้ำหนักคุณลดลงแล้ว หุ่นฟิตและเฟิร์มขึ้น โดยที่ร่างกายไม่โทรม

หากคุณต้องการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ต้องการ แนะนำให้รับประทานสลิมเวล 1ชอง/มื้อ/วัน โดยให้ควบคุมการรับประทานอาหารอีก2มื้อที่เหลือให้เป็นไปตามปกติ ไม่ควรรับประทานเพิ่ม และควรรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์เท่านั้น เช่น มีโปรตีนสูง โยอาหารสูง ไขมันอิ่มตัว และคาร์โบไฮเดรตต่ำ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และควรออกกำลังกายบ้าง อย่างน้อย วันละ 15-30นาที เพื่อสุขภาพที่ดี ยั่งยืนตลอดไป

พหุสิทธิ์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

สลิมเวล

การรับประทานอาหารที่ครบทุกหมวดหมู่(Balanced Food)เท่านั้น
จึงจะทำให้ลดความอ้วนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องอด
ไม่ต้องดิ้นรนจากการอดและหิวอีกต่อไป

โปรเวล

ดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ <http://www.prowellnutritions.com/คู่มือโปรเวล.html> เลือกฉบับที่1

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ศูนย์โภชนาการโปรเวล

Prowell Nutrition Center : 085-0597478

อีเมล : benswell@hotmail.com

f : [m.facebook.com/slimwellofficial](https://www.facebook.com/slimwellofficial)

LINE : ไลน์ ID : cv19594

WeChat : WeChat ID : cv19594

เว็บไซต์ : www.prowellnutritions.com



ผ่านการตรวจ

GMP มาตรฐาน
Certified



Slimwell®
Weight Control Food

